

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 มีนาคม 2562

## 6พรรคโซ่ววิสัยทัศน์ ลดเหลื่อมล้ำ-เพิ่มนักลงทุน



หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำ" โดยมี 6 พรรคการเมืองเข้าร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถาม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีประชาชนและนักลงทุนจากเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย : แนวคิดของพรรคภูมิใจไทย คือต้องเร่งหลายทุกข้อจำกัดลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน นอกจากนี้ พรรคยังได้เน้นการส่งเสริมภาคเอกชนในเรื่องของการเข้ามาลงทุนในประเทศ แต่ในปัจจุบันพบว่ายังมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยาก อาทิ การออกใบอนุญาตที่มีความซับซ้อนและใช้เวลาดำเนินงานนาน ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมาย และขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเป้าหมายที่พรรคต้องการเข้ามาหลายข้อจำกัดของกฎหมายอยู่แล้ว

อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ : เชื่อว่าประเทศไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนแรงงานคนได้แล้ว ต้องตอบโจทย์ให้ตรงจุดต้องการบุคลากรอย่างไร แรงงานในกลุ่มต่างๆ ทั้งภาคบริการ และภาคการเกษตร พรรคมุ่งเน้นดำเนินการตามภาคเศรษฐกิจที่กำลังปรับเปลี่ยน เพื่อส่งเสริมไทยให้ไปอยู่ในความยั่งยืน แรงงานที่ขาดมากคือ ระดับอาชีพ และสายอาชีพ พรรคเห็นว่าต้องพัฒนาอาชีพให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายของประเทศ หลักสูตรต้องมาทำด้วยกัน ต้องตอบโจทย์ชุดทักษะที่จำเป็น

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา : ในเรื่องของเศรษฐกิจ เป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งครั้งนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ต้องปรับตัวมากพอสมควรต้องมีโครงสร้างหลัก อาทิ การลงทุนต้องมีมอเตอร์เวย์ การพัฒนาโครงข่าย 5G เรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่สะท้อนเรื่องความยากจน ควรเพิ่มสวัสดิการให้กับภาคประชาชนและภาคการเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน ต้องมีการแก้ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ : ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ พรรคประชาธิปัตย์มองว่าการเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ต้องคำนึงถึงคนที่ยากที่สุด คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม การจัดสรรที่ดิน การขยายระบบสวัสดิการ การขยายการเข้าถึงการผูกขาด ต้องมีการทำการเมืองที่มีการกระจายอำนาจ และต้องมีการประเมินทุกนโยบายต้องมีการดำเนินผลกระทบ โดยตั้งเอกชน ภาครัฐ ภาคราชการ ให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

โกธิน พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย : พรรคเพื่อไทย มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ โดยการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน แต่อุปสรรคใหญ่ยังคงเป็นเรื่องวีซ่า หากมีการยกเลิกวีซ่าที่มีระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 50% จากจำนวนนักท่องเที่ยวเดิม ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ผลจัญไร รวมถึงการจัดงานเทศกาลต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทำไทยแลนด์แพลตฟอร์มให้นักท่องเที่ยวสะดวกต่อการท่องเที่ยว และรีบหลายอุปสรรคในเรื่องของการทำโฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้คนสามารถเกิดตั้งให้ได้มากที่สุด

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ พรรคอนาคตใหม่ : พรรคอนาคตใหม่ ผลักดันเรื่องการค้าเสรีให้อยู่บนพื้นฐานภาคีเครือข่าย หรือขับเคลื่อนบนเวทีพหุภาคีร่วมกับนานาชาติ ส่วนในเรื่องของการลดการคอร์รัปชันซึ่งต่างประเทศมีการวัดเศรษฐกิจจากดัชนีคอร์รัปชัน ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดจะต้องเพิ่มอำนาจให้ประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างต้องเต็มที่ การจัดอบรมในเรื่องของท้องถิ่น การหาข้อมูลในเรื่องของสวัสดิการ การทำงานประมาท การประเมินโครงการ เพื่อให้ลดปัญหาอำนาจซับซ้อน

ที่มา : มติชน